

Tin Túc Manmin

Số 32 25 tháng 1 năm 2015

Thông điệp Chào mừng của Mục sư

“Hãy đẩy lên, và sáng lờ ra! Vì sự sáng ngời đã đến, và vinh quang Đức Giê-hô-va đã mọc lên trên ngời. Nay, sự tối tăm vây phủ đất, sự u ám bao bọc các dân; song Đức Giê-hô-va đẩy lên trên ngời, vinh quang Ngài tỏ rạng trên ngời. Các dân tộc sẽ đến nơi sự sáng ngời, các vua sẽ đến nơi sự chói sáng đã mọc lên trên ngời” (Ê-sai 60:1-3).

Anh em thân mến trong Đấng Christ: Trong sự quan phòng của thời sau rốt để tiếp đón Chúa chúng ta, Đấng sẽ trở lại, Đức Chúa Trời thiết lập Giáo Hội Trung Tâm Manmin vào năm 1982, và chính Ngài đã dẫn dắt giáo hội này. Chúng ta hãy dâng hết sự tạ ơn và vinh hiển lên Ngài!

Trong năm 2014, năm thứ 32 của nhà thờ, Chúa đã ban bốn danh hiệu cầu nguyện – ‘Ta sẽ làm điều đó’, ‘Chức vụ’, ‘Thánh Đường Tỏa Sáng’, và ‘Những công việc tái tạo’ cho nhà thờ. Trong năm, Ngài ban phước cho Manmin để đạt được các tiêu chuẩn của tâ linh, để có hy vọng được ở tại New Jerusalem, nơi ở tốt nhất trên thiên đường, và thậm chí để đạt được hy vọng vào không gian giữa các tầng đầu tiên và thứ hai của lâu đài của người chân chiên!

Hơn nữa, vào năm 2015, chúng tôi sẽ nhận được phước lành toàn diện vượt trí tưởng tượng thông qua quyền năng của sự tái tạo và dâng vinh hiển lớn lao hơn lên Đức Chúa Trời. Vì vậy, chúng ta hãy nhìn vào những danh hiệu cầu nguyện Chúa ban cho năm 2015 và những cách để nhận được các phước lành mà Ngài đã sẵn.

Thứ nhất là ‘Vinh hiển’ – chúng ta phải hiệp một với các Mục sư nhiều hơn nữa và dâng lên Đức Chúa Trời ‘vinh hiển’ trọn vẹn

A-ghê 2:9 chép rằng, “Vinh quang sau rốt của nhà này sẽ lớn hơn vinh quang trước, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy; và ta sẽ ban sự bình an trong chốn này, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.”

Trong số rất nhiều nhà thờ trên thế giới, Giáo Hội Trung tâm Manmin là nhà thờ được thành lập trong sự quan phòng của Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Trời. Nhà thờ này được thành lập với mục đích đạt được sự tiên liệu của thời sau rốt và trở nên vinh quang hoàn hảo đối Đức Chúa Trời hằng sống.

Vì vậy, Đức Chúa Trời đã cho phép dòng chảy tâm linh, trong đó giáo hội đã hiểu được chiều sâu tâm lòng của Đức Chúa Trời và sự quan phòng của Ngài đối với Manmin, để làm chứng nhân cho quyền năng của Ngài, và trải nghiệm công lý của Ngài qua các Mục sư. Tất nhiên, Đức Chúa Trời đã nhận được vinh quang cho đến thời điểm này thông qua việc tiếp tục hoàn thành sứ mạng truyền giáo quốc gia và thế giới – đặc biệt là rao truyền phúc âm thiên thượng và những công việc quyền năng tại Y-sơ-ra-ên, nơi tận cùng của trái đất. Nhưng Đức Chúa Trời muốn

nhận được vinh quang lớn hơn nhiều so với vinh quang trước.

Hơn nữa, chỉ khi vinh quang sau là vinh quang mà những vinh quang trước đó không thể sánh nổi điều này có thể thu hút con mắt của mọi người của mọi dân tộc và sau đó họ sẽ có thể gặp được Đức Chúa Trời hằng sống. Như vậy, trong năm 2015, chúng ta hãy gắn kết càng thêm hơn với các Mục sư tại trung tâm và từ đó đón nhận mọi phước hạnh sẵn sẵn của Đức Chúa Trời và dâng vinh quang trọn vẹn lên Ngài.

Thứ nhì là ‘Bông Trái’ – chúng ta hãy sanh ra ‘bông trái’ tốt đẹp của sự nên thánh trọn vẹn mà Đức Chúa Trời mong muốn

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23 chép rằng, “Nguyên xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyên xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Jê-sus Christ chúng ta đến!”

Trong mắt của Đức Chúa Trời, những người nên thánh trọn vẹn là bông trái hoàn hảo của công cuộc giáo hóa nhân loại. Nước mắt và sự hy sinh của người Mục sư đã tạo nên dòng chảy tâm linh, nơi mọi người tiến về phía trước hướng tới mức sâu sắc hơn về việc nên thánh và nên thánh trọn vẹn. Không chỉ chúng ta nên đứng vững trên dòng chảy này, mà chúng ta còn phải đến với mọi người với những chiếc khăn tay quyền năng và dẫn dắt nhiều người đến với Chúa. Bằng cách đó, chúng ta sanh nhiều bông trái tốt của sự nên thánh trọn vẹn.

Sự quan phòng của Đức Chúa Trời dành cho nhà thờ này vào thời sau rốt có thể đạt được không phải chỉ bởi các Mục sư mình cũng không phải bởi chỉ một vài người nên thánh trọn vẹn. Chỉ khi một số lượng lớn dân sự được nên thánh và nên thánh trọn vẹn và chia sẻ khải tượng của người Mục sư, công việc của Đức Chúa Trời mới có thể đạt được một cách trọn vẹn.

Thứ ba, chúng ta hãy xây dựng ‘thánh đường đẹp’ vinh quang của Đức Chúa Trời sẽ ngự bên trong

Khải Huyền 21:10-11 chép rằng, “Rồi tôi được Thánh Linh cảm động, thiên sứ đó đưa tôi đến trên một hòn núi lớn và cao, và chỉ cho tôi thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem, từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, rực rỡ vinh hiển của Đức Chúa Trời. Sự chói sáng của thành ấy giống như của một viên bửu thạch, như bích ngọc

sáng suốt.”

Đức Chúa Trời đã mở đường cho hội thánh để xây dựng thánh đường nguy nga, ấn tượng và xinh đẹp nói lên vinh quang của New Jerusalem. Trên hết, Ngài tha thiết hy vọng về việc xây dựng thánh đường, là nơi Đức Chúa Trời sẽ được tôn vinh bởi những lời khen ngợi và tôn kính Ngài được dâng lên bởi những con cái nên thánh của Ngài. Những dự án xây dựng lớn của Canaan và Grand Sanctuary sẽ bắt tay vào ngay khi sự ban phước lành toàn diện đến. Tôi kêu gọi anh chị em dự phần vào vinh quang chói sáng này bằng cách đạt được tâm lòng nên thánh và sự nên thánh trọn vẹn mà Đức Chúa Trời mong muốn.

Cuối cùng, quyền năng của sự tái tạo sẽ được bày tỏ vượt quá sức suy tưởng

‘Quyền năng của sự tái tạo’ đề cập đến quyền năng tái tạo trời, đất, và tất cả mọi vật trong đó mà Đức Chúa Trời đã tạo ra (Sáng thế ký 1:3). Công việc tái tạo đã được bày tỏ trong hình thức mà tình yêu của người chăn trởi hơn khiến ý chí tự do của con người phải nhượng bộ và thay đổi tâm lòng nguyên thủy. Công việc này sẽ được thậm chí còn lớn hơn nhiều.

Hiện nay thế gian đầy tội lỗi và sự dữ đến mức rất hiếm khi nhìn thấy sự tốt lành. Vì vậy, hiếm khi người ta tin nhận Chúa. Tuy nhiên, quyền năng của sự tái tạo sẽ thay đổi ngay cả những người gian ác là những người dường như không thể được cứu, ngay cả những người giống như Giu-da Ích-ca-ri-ốt cũng sẽ khiến cho phải quỳ xuống trước danh của Đức Chúa Trời. Chính theo cách này mà người dân của tất cả các quốc gia sẽ đều được dẫn dắt đến con đường cứu rỗi, sự đáp lời, phước lành. Đồng thời, nhiều thành viên hơn nữa sẽ được đi đến New Jerusalem, là điều có thể tôn vinh danh Đức Chúa Trời cách trọn vẹn.

Thưa quý mục sư yêu mến và tất cả các thành viên của nhà thờ gần 10.000 chi nhánh và liên hiệp của chúng tôi, chúng ta có nhiều việc phải làm trong năm 2015 để làm trọn sự tiên liệu của Đức Chúa Trời cho thời sau rốt. Trong danh Chúa tôi cầu nguyện hầu cho quý mục sư sẽ sanh bông trái tâm linh và được nên thánh trọn vẹn cách mau chóng, làm trọn sự quan phòng của thời sau rốt cùng với người chăn bầy của mình, và bước vào New Jerusalem đầy vinh quang của Đức Chúa Trời.

Mục sư Tiên sĩ Jaerock Lee
Ngày 28 tháng 12 năm 2014



“Người Chớ Lấy Danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời Người Mà Làm Chơi”

“Người chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời người mà làm chơi, vì Đức Giê-hô-va chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi” (Xuất Ê-díp-tô ký 20:7).



Mục sư Tiến sĩ Jaerock Lee

Trong Tự Điển Tiếng Anh Collins, ‘lấy danh của ai đó làm chơi’ được định nghĩa là thể hiện sự thiếu tôn trọng khi sử dụng danh của ai đó. Vì vậy, lấy danh của Đức Chúa Trời làm chơi có nghĩa là sử dụng danh thánh của Đức Chúa Trời không đúng đắn, một cách bất kính.

Đức Chúa Trời sẽ trừng phạt những ai lấy danh Ngài làm chơi. Bây giờ chúng ta đi sâu vào ba lý do tại sao lấy danh Đức Chúa Trời làm chơi là một tội đáng bị trừng phạt.

Trước tiên, điều này có nghĩa là họ không tin vào Đức Chúa Trời Đấng Tạo Hóa nên đây là một tội lỗi

Nói về các triết gia, những người đã cố gắng nhìn sâu vào sự sống và tất cả mọi thứ, có một số người nói rằng Đức Chúa Trời đã chết, và một số những người bình thường khinh suất nói rằng Đức Chúa Trời không tồn tại.

Một phi hành gia Nga đã từng nói rằng ông đã không nhìn thấy Đức Chúa Trời sau khi bay vào không gian. Tuy nhiên, các phi hành gia Mỹ cho biết sau cuộc hành trình đi vào không gian họ đã cảm nhận sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Là một du hành vũ trụ, người Nga hẳn đã nhận thức rằng những gì mà ông nhìn thấy và khám phá của toàn thể vũ trụ thật nhỏ bé biết bao. Tuy nhiên, ông cho biết Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo dựng nên vũ trụ, không tồn tại sau khi nhìn thấy một phần vô cùng nhỏ bé của nó! Điều này thật ngu ngốc biết bao!

Thi Thiên 53:1 chép rằng, “Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: Chẳng có Đức Chúa Trời. Chúng nó đều bại hoại, phạm tội ác gớm ghiếc; Chẳng có ai làm điều lành.” Nếu nhìn vào những sự ấy với một tấm lòng khiêm nhường, chúng ta có thể tìm thấy nhiều bằng chứng của Đức Chúa Trời hằng sống như chúng ta

mong muốn (Rô-ma 1:20).

Hơn nữa, nhiều nhà truyền giáo làm chứng về Đức Chúa Trời hằng sống và Chúa Jesus Christ. Tuy nhiên, nếu một số người cứng lòng, chối bỏ Đức Chúa Trời, và nói rộng ra, sau đó lấy danh của Đức Chúa Trời làm chơi, sự ấy chắc chắn là một tội lỗi dẫn đến sự trừng phạt.

Thứ nhì, lấy danh Ngài làm chơi ấy là điều nhạo báng Đức Chúa Trời, vì vậy đó là một tội lỗi

Nhạo báng là đối xử với một người nào đó thiếu tôn trọng hay giễu cợt. Ai có thể xem kẻ dám chế nhạo Đức Chúa Trời Đấng Tạo Hóa là kẻ vô tội?

Thi Thiên 96:4 chép rằng, “Vì Đức Giê-hô-va rất lớn, đáng được ngợi khen lắm lắm; Ngài đáng kính sợ hơn hết các thần.” Xuất Ê-díp-tô ký 33:20, “Ngài lại phán rằng: Người sẽ chẳng thấy được mặt ta, vì không ai thấy mặt ta mà còn sống.” Như đã chép, Đức Chúa Trời thật lớn lao (1 Ti-mô-thê 6:16).

Ở Hàn Quốc, chúng ta thậm chí không khinh suất mà gọi cha mẹ hoặc người mà chúng ta tôn trọng bằng tên của họ. Khi phải nói chuyện trực tiếp với họ, chúng ta sử dụng danh hiệu kính cẩn. Người dân Y-sơ-ra-ên, khi đọc Kinh Thánh, họ thậm chí không gọi danh Đức Chúa Trời trên môi miệng mình. Khi danh ‘Chúa là Đức Chúa Trời’ xuất hiện trong Kinh Thánh, họ chỉ nói, ‘Adonai’, có nghĩa là ‘Chúa của tôi’, không trực tiếp đề cập đến danh lớn của Đức Chúa Trời.

Nhưng ngày nay thậm chí một số tín hữu sử dụng danh của Đức Chúa Trời hoặc trích dẫn Kinh Thánh để làm trò đùa vô nghĩa, ấy là phi báng Đức Chúa Trời. Ngôi Lời trong Kinh Thánh là Đức Chúa Trời, vì vậy nếu ai đó không tôn trọng Lời Chúa, điều này cuối cùng có nghĩa là họ không tôn trọng và nhạo báng Đức Chúa Trời.

Nhân danh Đức Chúa Trời mà nói dối ấy cũng là lấy danh của Ngài làm chơi. Giả sử có ai đó đưa ra một ý tưởng từ suy nghĩ của riêng mình, nhưng lại nói rằng mình nghe tiếng phán của Đức Chúa Trời hoặc nhận được sự thúc giục của Thánh Linh. Nếu người ấy sử dụng danh của Đức Chúa Trời bằng cách này, điều này là rất khiếm nhã.

Đức Chúa Trời biết rõ lòng, ý tưởng, lời nói và việc làm chúng ta và phán xét tùy theo những gì chúng ta đã làm. Tin điều này, chúng ta không thể phạm tội mà dám lấy danh Ngài làm chơi và nhạo báng Ngài.

Chúng ta phải nhận biết thêm một điều

nữa ở đây. Nếu tôn kính Đức Chúa Trời, chúng ta phải rất cẩn thận trong việc làm những điều có liên quan đến Đức Chúa Trời cũng như nói đến danh Ngài.

Khi đọc hoặc trích dẫn Kinh Thánh, chúng ta phải làm điều đó một cách tin kính. Chúng ta phải trân trọng những nơi tôn nghiêm và những đồ vật trong đó và đối xử với chúng cách thận trọng. Nếu chúng ta chịu trách nhiệm về tài chính nhà thờ, chúng ta phải chi tiêu một cách chính xác với sự quan tâm hết mực. Nếu lỡ tay làm vỡ một chiếc cốc hoặc chiết ly trong nhà thờ chúng ta không được bỏ đi một cách đơn giản. Chúng ta nhận thức rõ ràng, ngay cả những điều nhỏ được hiến dâng là tài sản của Đức Chúa Trời.

Khi nói về ai đó mà Đức Chúa Trời bảo lãnh bằng quyền năng của Ngài, hoặc về các công việc của Đức Thánh Linh, chúng ta phải thận trọng không phán xét hay nói một cách thô lỗ với những suy nghĩ xác thịt của mình. Như đã nói, nếu chúng ta tôn kính Đức Chúa Trời, bấy giờ chúng ta sẽ cố gắng cư xử với bất cứ điều gì thuộc về Đức Chúa Trời một cách tin kính.

Thứ ba, ấy là người ta nhân danh Đức Chúa Trời mà nói dối

Cựu Ước cho thấy các tiên tri giả lừa người ta bằng cách công bố điều mà Đức Chúa Trời không phán là lời của Ngài hoặc một lời tiên tri từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã cảnh báo những người như vậy trong Phục truyền 18:20, “Còn kẻ tiên tri có lòng kiêu ngạo, nhân danh ta nói điều chi ta không biểu người nói, hay là nhân danh các thần khác mà nói, thì kẻ tiên tri ấy phải chết.”

Nếu ai dám núp dưới danh của Đức Chúa Trời để nói dối, sự trừng phạt là cái chết và những người như vậy tự mình chuốt lấy sự trừng phạt (Khải Huyền 21:8). Nếu họ thệ nguyện nhân danh Đức Chúa Trời và không giữ lời, ấy cũng nhân danh Đức Chúa Trời để nói dối và do đó lấy danh Ngài làm chơi. Như Lê-vi ký 19:12 có chép rằng, “Các người chớ chỉ danh ta mà thề dối, vì người làm ô danh của Đức Chúa Trời mình: Ta là Đức Giê-hô-va.”

Nhưng ngày nay thậm chí một số tín hữu lợi dụng danh Đức Chúa Trời để nói dối. Họ thường nói “Tôi nghe tiếng phán của Đức Thánh Linh trong khi cầu nguyện” hay “Đức Chúa Trời thực hiện điều này”, mặc dù đó chẳng hề là công việc của Đức Chúa Trời.

Tất nhiên con cái Đức Chúa Trời sẽ có thể nghe thấy tiếng phán của Đức

Thánh Linh và được hướng dẫn bởi Ngài, nhưng không phải tất cả họ đều có thể nghe thấy tiếng phán của Ngài một cách vô điều kiện. Tùy theo mức độ mà họ trừ bỏ tội lỗi và thay thế chúng bằng lẽ thật, họ có thể nghe thấy rõ ràng hơn. Mặc dù họ có thể nghe thấy tiếng đó đến một mức độ nhất định, cho đến khi nó trở thành 100%, họ phải trải qua một quá trình rèn luyện để biện biệt tiếng đó cách chính xác. Vì vậy, nếu chúng ta không thể biện biệt cách rõ ràng, chúng ta không được kết luận một điều gì đó là công việc của Đức Thánh Linh hay không.

Điều tương tự cũng áp dụng đối với những kinh nghiệm tâm linh khác như giấc mơ hay Khải tượng. Ví dụ, một số ước mơ được ban cho ra bởi Đức Chúa Trời, nhưng một số khác đến từ những suy nghĩ của chính mình hoặc từ Satan. Chúng ta không thể nói một cách dễ dàng những giấc mơ của chúng ta đã đến bởi Đức Chúa Trời. Và khi ai đó nói với chúng ta Đức Thánh Linh nói với anh ta một điều gì đó, chúng ta phải thận trọng. Chúng ta không được nói ‘ấy là’ cũng không nói ‘ấy không phải là’ tiếng phán của Đức Thánh Linh và chúng ta cần phải suy xét chín chắn hơn.

Một số người phải đối mặt với thảm họa vì tội lỗi của mình, nhưng họ nói, “Đức Chúa Trời đã đánh tôi.” Khi mọi thứ xảy ra như họ muốn, họ nói “Đức Chúa Trời ban phước cho tôi.” Nhưng khi điều tương tự không xảy đến cách tốt đẹp sau đó một thời gian, họ nói, “Đức Chúa Trời cản trở tôi.” Họ thay đổi lời nói của họ như vậy, và họ có thói quen lạm dụng danh của Đức Chúa Trời. Một số người cho rằng đó là sự tuyên xưng đức tin, nhưng vô tình sử dụng danh của Đức Chúa Trời để phô trương là hoàn toàn khác nhau.

Những người thừa nhận Đức Chúa Trời trong tất cả mọi sự sẽ phải cẩn thận hơn khi đề cập đến danh của Đức Chúa Trời trên môi miệng mình và sẽ cố gắng hành động trong lẽ thật.

Anh em thân mến trong Đấng Christ, nếu chúng ta tôn vinh Đức Chúa Trời từ tấm lòng mình, chúng ta sẽ không lấy danh Ngài làm chơi và chúng ta sẽ làm tất cả mọi thứ với lòng tôn kính đối với Ngài.

Tôi cầu nguyện trong danh Chúa bằng cách làm như vậy hầu cho chúng ta cũng sẽ nhận được sự tôn trọng và bảo đảm của Đức Chúa Trời về mọi lời nói và việc làm của mình (1 Sa-mu-ên 2:30) và được đưa dẫn đến nơi ở huy hoàng nhất trên thiên đường.

Tín Lý

- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin rằng Kinh Thánh là Lời được Đức Chúa Trời hạ lời là Lời trọn vẹn và không sai sót.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin sự hiệp nhất và công việc của Đức Chúa Trời Ba Ngôi: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin rằng chúng ta được tha tội bởi huyết cứu chuộc của Đức Chúa Giê-su Christ.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin sự sống lại và sự thăng thiên của Đức Chúa Giê-su Christ, sự Tái Lâm của Ngài, Thời Kỳ Ngàn Năm và Thiên Đàng đời đời.

- Các thành viên của Hội Thánh Trung tâm Manmin xưng nhận đức tin mình qua "Lời Dạy của Các Sứ Đồ" mỗi khi nhóm lại và tin theo đúng nguyên văn nội dung của lời dạy đó.
[Chinh Đức Chúa Trời] là Đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài." (Công Vụ 17:25)
"Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu." (Công Vụ 4:12)

Tin Tức Manmin

Hội Thánh Trung Tâm Manmin Ấn Hành

Address: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Hàn Quốc, 152-848

Phone: 82-2-818-7047 Fax: 82-2-818-7048

Website: www.manmin.org/english

www.manminnews.com

Xuất bản: Tiến Sĩ Jaerock Lee Tổng biên tập: Geumsun Vin

Vietnamese

Chúng Ta Đã Trở Thành Phương Tiện Thuộc Linh Sẵn Sàng để Được Đức Chúa Trời Sử Dụng Chưa?

Đức Chúa Trời yêu thương mong muốn mọi người đều được cứu rỗi, Ngài đã và đang được tìm kiếm người làm công có thể thực hiện mong muốn của Ngài qua những công việc nóng cháy của Đức Thánh Linh trong những ngày sau cuối. Để trở thành những phương tiện được chuẩn bị tốt mà Đức Chúa Trời có thể sử dụng, chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng để đáp ứng ba tiêu chuẩn. Chúng ta hãy nhìn vào ba điều ấy và nhanh chóng thay đổi để trở thành những phương tiện đã được chuẩn bị đầy đủ để được Đức Chúa Trời sử dụng.

1. Một Chiếc Bình Trong Sạch

2 Ti-mô-thê 2:21 chép rằng, “Vậy, ai giữ mình cho khỏi những điều ô uế đó, thì sẽ như cái bình quý trọng, làm của thánh, có ích cho chủ mình và sẵn sàng cho mọi việc lành.” Như đã chép, trước hết chúng ta phải trở thành chiếc bình trong sạch để có ích cho Chủ.

Ở đây, chúng ta nên hiểu rằng quá trình làm sạch là khác nhau giữa người này với người khác tùy theo tình yêu của mỗi người đối với Đức Chúa Trời, đức tin nơi Ngài, và hy vọng của họ về thiên đàng. Lúc đầu, một số trong số họ đã nhiệt thành, nhưng sự nhiệt tình của họ sớm hạ nhiệt và đức tin của họ trở hững hờ. Một số trong họ thậm chí trở lại với sự dơ bẩn của thế gian. Trong một số trường hợp, họ đã trở nên gian ác hơn trước và thối nát đi theo con đường của thế gian (2 Phi-e-rơ 2:20).

Tuy nhiên, nếu chúng ta thực sự tin vào Đức Chúa Trời, yêu mến Ngài, và có hy vọng về thiên đàng, chúng ta sẽ bền lòng cố gắng khám phá chính mình và làm mới bản thân mình, và nhờ đó trở nên chiếc bình trong sạch (2 Cô-rinh-tô 7:1). Chỉ khi đó chúng ta mới có thể trở thành những phương tiện được chuẩn bị tốt và dự phần vào các công việc nóng cháy của Đức Thánh Linh.

1 Phi-e-rơ 4:7 chép rằng, “Sự cuối cùng của muôn vật đã gần; vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện.” Như vậy, chúng ta nên cầu nguyện nhiệt thành hơn với sự khôn ngoan và tỉnh thức vào thời kỳ cuối cùng này. Với nỗ lực này và nhận được ân sủng của Đức Chúa Trời, sức lực, và sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh, chúng ta có thể trở thành chiếc bình trong sạch không tí không vết.

2. Một Chiếc Bình Thích Hợp cho Mục Đích

Khi chọn một chiếc bình trong số rất nhiều chiếc bình, chúng ta phải xem xét những loại thực phẩm chúng ta sẽ đặt vào nó. Sau đó chúng ta phải sử dụng nó vào mục đích đã định. Cũng thế ấy, khi Đức Chúa Trời làm công việc của Ngài cho vương quốc mình, Ngài đã chọn và sử dụng các chiếc bình cách thích hợp cho từng mục đích nhất định. Ngài biết rất rõ mức độ sạch và độ lớn của chiếc bình mà chúng ta có là thế nào và Ngài biết được mục đích đã định là điều mà chúng ta thích hợp nhất.

Đức Chúa Trời nhìn vào bên trong tâm lòng của chúng ta, xem xét cường độ tim mạch, sự sạch sẽ và kích thước, và sử dụng chúng ta vào các mục đích thích hợp nhất. Ngài cũng cần nhắc đến tài năng và khả năng của chúng ta. Do đó, chúng ta nên cẩn thận suy nghĩ về mục đích mà chúng ta có thể được sử dụng cho trong vương quốc của Đức Chúa Trời và tự chuẩn bị cho mục đích này. Nhưng lưu ý chúng ta không nên quyết định sự ấy bằng những suy nghĩ riêng của mình hay vì một số công việc có vẻ tốt đẹp, nhưng chúng ta phải được hướng dẫn bởi Đức Thánh Linh qua sự cầu nguyện.

Như có chép trong Phi-líp 2:13, Chúa ban cho chúng ta hy vọng, hành động trong chúng ta vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài, và hướng dẫn chúng ta để đạt được niềm hy vọng đó. Vì vậy, khi chúng ta cầu xin Chúa trong lời cầu nguyện, Ngài giúp chúng ta nhận biết những công việc trong một lĩnh vực phù hợp nhất mà chúng ta có khả năng đối với lĩnh vực ấy.

Nhưng những gì Đức Chúa Trời đem chúng ta vào sử dụng

không phải là tiền định, cũng không phải là lựa chọn duy nhất hiện có cho chúng ta. Chúng ta có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực rộng lớn và theo những cách quý trọng hơn chúng ta có thể nghĩ đến, miễn là chúng ta làm sạch những chiếc bình của mình và làm cho tâm lòng của chúng ta trở nên chính trực trước mặt Đức Chúa Trời.

Tuy nhiên, những gì chúng ta nên làm là để có sự chuẩn bị đầy đủ để hoàn thành nhiệm vụ Đức Chúa Trời ban cho một cách hoàn hảo. Ngay cả khi con đường sự nghiệp của chúng ta trong vương quốc của Đức Chúa Trời đã được xác định, chúng ta không được nghĩ rằng chúng ta không cần phải chuẩn bị hơn nữa và đây là cuối cùng của việc chuẩn bị của chúng ta. Nhưng chúng ta nên tiếp tục cố gắng để trở thành những chiếc bình thích hợp hơn cho việc sử dụng của Đức Chúa Trời.

Bằng cách phát triển tài năng hoàn hảo hơn, chúng ta có thể được sử dụng như những phương tiện đã được chuẩn bị tốt bất luận khi nào Chúa kêu gọi chúng ta và mục đích gì Ngài đã dự định cho chúng ta. Khi có được phương tiện đã được chuẩn bị sẵn trong từng lĩnh vực, mọi sự có thể làm việc với nhau cho công việc đời đời.

Tuy nhiên, bất luận sự gì chúng ta được sử dụng cho, khí giới từ việc trang bị Lời Chúa và cầu nguyện là điều cơ bản. Chúng ta nên trở thành chiến binh thuộc linh và cũng phát triển khả năng của mình nữa, và nhờ đó trở nên phương tiện được chuẩn bị tốt cho vương quốc của Đức Chúa Trời.

3. Một Chiếc bình có ích cho Chủ

Mặc dù chúng ta có thể có nhiều chiếc bình trong nhà, có những chiếc bình được sử dụng thường xuyên. Ngay cả khi chúng ta nhận được những cái mới và đẹp, chúng ta có xu hướng sử dụng những chiếc bình mà mình quen sử dụng. Chúng ta cũng nên là những chiếc bình như vậy cho Đức Chúa Trời, và những ai vâng lời Ngài là những chiếc bình ấy.

Nói cách khác, Đức Chúa Trời sử dụng những ai vâng lời Ngài hơn những chiếc bình khác. Ngài trao cho nhiều công việc và muốn giữ họ bên Ngài. Trong khi đó, họ lớn lên thành những chiếc bình lớn hơn và quý hơn.

Tất nhiên, cũng giống như cần có thời gian để làm quen với cách sử dụng một cái gì đó là mới, cũng cần có thời gian cho chúng ta trở thành những người có thể vâng lời Chúa một cách hoàn hảo và cho đến khi đó chúng ta có thể trải qua quá trình

sàng lọc. Nhưng nếu một người có một tâm lòng bên trong tốt và sạch sẽ, người ấy có thể thay đổi một cách nhanh chóng hơn trở thành một chiếc bình mà chủ sử dụng cảm thấy thoải mái. Do đó, chúng ta nên cố gắng hết sức để làm mới mình. Cho dù chúng ta trở thành một chiếc bình quý và đáng trọng, hay một chiếc bình hổ thẹn phụ thuộc vào cách chúng ta làm mới bản thân mình.

Ngay cả nếu hiện nay chúng ta không phải là một chiếc bình bằng vàng, nếu chúng ta chuẩn bị tốt chiếc bình của mình, chúng ta có thể được Đức Chúa Trời sử dụng. Chúng tôi không bao giờ phàn nàn về chất lượng của chiếc bình chúng ta, nhưng chúng ta phải cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ của mình hiện tại ở vị trí hiện tại của chúng ta. Bây giờ, Đức Chúa Trời sẽ sử dụng chúng ta một cách tuyệt vời và sau đó chúng ta cũng có thể được thay đổi thành bình vàng.

Vợ tôi và tôi bắt đầu một ngày mới với GCN. Chúng tôi nhận được ‘lời cầu nguyện cho một ngày mới’ của Tiến sĩ Jaerock Lee lúc 7 giờ sáng và xem các chương trình bài giảng của ông. Tôi rất hạnh phúc với những ngày ấy vì cuối cùng tôi đã bắt gặp sứ điệp về sự nên thánh mà tôi đã từng khao khát.

Tôi đã gặp Đức Chúa Trời hằng sống, ăn năn, và bắt đầu đọc Kinh Thánh

Năm 1988, tôi giành được bằng thạc sĩ tại Viện Công nghệ Georgia ở Hoa Kỳ và chuẩn bị để tiếp tục nghiên cứu của mình trong chương trình tiến sĩ ở đó. Nhưng, không biết lý do gì, tôi đã bất ngờ thông báo rời khỏi trường từ Phó hiệu trưởng. Ông không đưa ra bất kỳ lý do nào. Làm xấu thêm tình hình, vợ tôi đã bị sa thải, nơi cô đang làm việc để hỗ trợ việc học hành của tôi.

‘Rốt cuộc sự này là gì?’ Trong một khoảnh khắc thoáng qua, tôi nghe tiếng nói từ lòng mình rằng, “Bạn đã nghĩ gì về điều mình đã làm?” Và một cảnh tượng thoáng qua tâm trí của tôi. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, ‘Chúa ơi, nếu Ngài là Đấng hằng sống, hãy cho con vượt qua kỳ thi đầu vào chương trình tiến sĩ này.’ Nhưng tôi đã thất bại, và tôi nghĩ rằng Chúa không tồn tại và thậm chí nhỏ nước bọt đến thiên đàng. Điều đó đã đến với tôi và tôi nhận ra Đức Chúa Trời là Đấng hằng sống. Tôi ăn năn và nói, “Xin hãy tha thứ cho con. Con không biết Ngài đang thực sự sống. Con đáng tội chết.” Đó là bước ngoặt của cuộc đời tôi, và tôi đã mua ngay một cuốn Kinh Thánh và bắt đầu tìm kiếm Chúa.

Vì đã không sống theo Lời Chúa khiến tôi đau khổ

Nhờ ơn Chúa, cuối cùng tôi đã nhận bằng tiến sĩ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật tại Đại học Auburn ở Alabama, Hoa Kỳ Năm 1992, tôi làm việc cho Trung tâm Viễn thông R & D của Samsung Electronics. Năm 1993, tôi làm việc như với tư cách người đứng đầu của Trung tâm phần mềm R & D của Korea Telecom (KT Corporation). Tôi cố gắng sống theo Lời Chúa trong cuộc sống hàng ngày của mình, nhưng tôi thường không thành công và sống trong tội lỗi. Vì vậy, tôi lại một lần nữa rơi vào đau khổ.

Năm 1994, tôi có tham dự một buổi nhóm phục hưng. Vị diễn giả đã nói về sự ăn năn. Tôi nhận ra rằng tôi đã không ăn năn suốt cuộc đời mình. Tôi đã cố gắng để ăn năn, nhưng tôi đã không thể ăn năn một cách cụ thể. Tôi cũng nhận thấy một số tư tưởng xấu xây đến trong tâm trí mình, nhưng tôi không có đủ sự hiểu biết thuộc linh để ngăn chặn không cho chúng xâm nhập vào.

Nghiêm trọng hơn, tôi thiếu cầu nguyện, và vì tôi nghĩ rằng một số tội lỗi quá tầm thường đến mức tôi đã không thể giữ mình khỏi phạm tội như vậy. Sự lặp lại này của



“Tôi đã gặp hội thánh có sự thờ phượng và cầu nguyện đầy sức sống!”

Chấp sự Junghyun Choi, 57 tuổi,
giáo sư tại Trường Đại Học Thương Mại Kwangwoon

việc phạm tội và sự hối hận đã làm tôi cảm thấy vô cùng khó khăn, và tôi đã đau đớn tự buộc tội mình.

Vào tháng Giêng năm 2014, tôi đạt đến giới hạn của mình và đưa ra quyết định. Tôi đã đi đến Nhà Nguyện Osanri và vào dâng lên ba ngày kiêng ăn và cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Tôi cầu xin rằng: “Xin hãy dẫn tôi đến nhà thờ, tôi sẽ tham dự cho đến khi tôi trở về với Chúa.” Sau đó, tôi bắt đầu việc tìm kiếm các nhà thờ. Hầu như mỗi ngày tôi nghe nhiều bài giảng của mục sư nổi tiếng tại Hàn Quốc thông qua các chương trình phát sóng Cơ đốc. Trong khi đó, hướng dẫn kỳ diệu của Chúa bắt đầu.

Tôi đã tình cờ bắt gặp phúc âm thiên thượng qua GCN và đọc sách của Tiến Sĩ Jaerock Lee

Một hôm, khi một ứng dụng dịch vụ truyền hình trên iPad của tôi đã hết hạn, tôi mở một ứng dụng miễn phí ‘Everyon TV’. Có nhiều kênh Cơ đốc trong phần tôn giáo. Tôi tìm thấy GCN TV ở đó.

Trên biểu ngữ của ấy kênh là bức ảnh của Tiến Sĩ Jaerock Lee. Tôi đã nhìn thấy ông trong bức ảnh trong văn phòng của giáo sư Sangyeol Park, người đã từng làm việc tại Đại học Kwangwoon kể từ tháng 10 năm 1994, và tôi đang làm việc ở đó. Tôi bắt đầu lắng nghe một trong những bài giảng, và nó gây sốc cho tôi rất nhiều.

Trước sự ngạc nhiên của tôi, Tiến sĩ Lee đã mạnh dạn rao giảng về thông điệp truyền cảm bởi Đức Thánh Linh liên quan đến tội lỗi, sự công bình, và phán xét. Có gì khó hiểu cho tôi một lần nữa ấy là chuẩn chuẩn – chúng đã hạ cánh trên tay và thân thể của các thành viên nhà thờ.

Thời gian này, tôi đã vào trang website của Giáo hội Trung ương Manmin. Thật bất ngờ, đã có hàng chục cuốn sách đang chờ đợi tôi. Tôi mua sách điện tử *Thiên Đàng I & II*; *Địa Ngục*; *Linh Hồn* và *Thân Thể I & II*; và *Nền Tảng của Sự Khôn Ngoan*. Đọc chúng, tôi gần như ngất đi.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về 1 Cô-rinh-tô 5:5, trong đó chép rằng, “một người như thế phải phó cho qui Sa-tan, để hủy hoại phần xác thịt, hầu cho linh hồn được cứu trong ngày Đức Chúa Jêsus.” Tôi đã luôn luôn tự hỏi liệu tôi về tâm linh được cứu hoặc phần thân thể bị phá hủy. Câu trả lời nằm trong cuốn sách ấy. Hơn nữa, gốc rễ của những tư tưởng xấu, những gì tôi đã phải chiến đấu chống lại, và các hậu quả của việc không hoàn thành điều đó được giải thích cách rõ ràng.

Ngoài ra, tôi có thể nhìn thấy danh sách được sắp xếp theo nhóm trong hàng ngàn bài giảng. Tôi lắng nghe một bài giảng về Sáng thế ký. Trong bài giảng, Tiến sĩ Lee đã giải thích về sự khác biệt thuộc linh giữa ‘ban đầu’ trong Giăng 1:1 và ‘ban đầu’ trong Sáng thế ký 1:1. Tôi cảm thấy

lạnh khắp người và nước mắt bắt đầu chảy xuống trên mặt tôi. Từ đó, tôi bắt đầu xem các bài giảng như ‘bài giảng về sự Mặc Khải’, ‘Tâm Thước Đức Tin’, ‘Linh, Hồn, và Thân Thể’, và ‘Ma-ri Ma-đơ-len.’ Đường như có ai đó buộc tôi phải làm như vậy. Tôi cũng nghe nói về Lễ Cầu nguyện Đa-ni-ên và Cầu nguyện Thâu Đêm thứ Sáu.

Tôi đã đăng ký vào nhà thờ có sự thờ phượng và cầu nguyện đầy sức sống

Vào tháng tám năm 2014, tôi đã đến dự lễ Cầu Nguyện Đa-ni-ên. Tôi được đầy đủ Đức Thánh Linh và được đảm bảo rằng đây là hội thánh mà Đức Chúa Trời đang hướng dẫn tôi. Tôi được ngập chìm trong sự phấn khích và hạnh phúc. Hơn nữa, trên đường về nhà từ lễ Cầu Nguyện Đa-ni-ên thứ ba này, tôi nhận thấy những thay đổi trong thân thể mình. Thân thể tôi không còn nặng mùi nữa.

Do bệnh tiểu đường, tôi đã gặp rắc rối bởi mùi hôi từ cơ thể mình sau khi đồ mỡ hôi. Khi người mắc bệnh tiểu đường đồ mỡ hôi rất nhiều, gli-cô-gien (một hình thức lưu trữ của glu-cô) gia tăng trong mỡ hôi, nó lên men bởi vì rút trong không khí, và nó bốc mùi rất nhiều khi trộn lẫn với các chất thải của cơ thể. Nhưng tôi cầu nguyện nhiệt thành với mỡ hôi song tôi đã không bốc mùi và không có mùi hôi.

Tôi cũng đã đi đến dự Cầu nguyện Thâu Đêm thứ Sáu của giáo hội được tổ chức từ 23 giờ vào thứ Sáu tới 4 giờ ngày hôm sau. Tôi đã trở nên đầy đủ Thánh Linh một lần nữa và nghĩ, ‘Mục sư Tiến sĩ Jaerock Lee này là ai? Làm thế nào các thành viên nhà thờ của ông có thể công hiến cả đêm với khuôn mặt tươi sáng và nụ cười như thế này?’ Tôi không thể xua tan suy nghĩ rằng đây chính là nhà thờ mà tôi đang tìm kiếm.

Ngày 31 tháng 8 năm 2014, tôi đã mặc một bộ đồ mà tôi chưa bao giờ mặc trong mười năm qua và cầu nguyện trong một lúc. Trong khi cầu nguyện, tôi nghe thấy một giọng nói rõ ràng của Đức Thánh Linh rằng: “Ta đã dẫn dắt ngươi đến đây.” Với sự cảm động kỳ diệu, cuối cùng tôi đã đăng ký tại Giáo hội Trung tâm Manmin, và sau đó vợ tôi cũng đăng ký vào ngày 19 tháng 10, năm 2014. Cô ấy cũng đã trải nghiệm được công việc của Đức Chúa Trời và sống đời sống Cơ đốc nhân của mình với hy vọng về Thiên Đàng và niềm vui luôn luôn hiện diện.

Tôi đang rất hạnh phúc trong những ngày này. Tôi có người chăn dắt cho phép tôi biết tâm lòng và ý muốn của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, và thậm chí có rất nhiều bằng chứng chứng minh rằng ông là mục sư đích thực. Hơn nữa, tôi vui mừng khôn xiết bởi thực tế rằng trong tình yêu của người chăn tôi sẽ có thể trở thành một bông trái của sự quan phòng của Đức Chúa Trời và công cuộc trường dưỡng nhân loại của Ngài. Tôi dâng hết sự tạ ơn và tôn vinh lên Đức Chúa Trời!



Mạng Lưới Cơ Đốc Nhân Toàn Cầu
Phone: 82-2-824-7107
www.gcntv.org
webmaster@gcntv.org



Trường Thần Học Quốc Tế Manmin
Phone: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
manminseminary2004@gmail.com



Mạng Lưới Bác Sĩ Cơ Đốc Nhân Toàn Cầu
Phone: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
wcdnkorea@gmail.com



Urim Sách
Phone: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
urimbook@hotmail.com